

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันพุธ ที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนอง ทองย่อม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สนอง ทองย่อม	
๒	นางสุนทร สีเสน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สุนทร สีเสน	
๓	น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	บุษราคัมภ์ ทองย่อม	
๔	นายสัญญา คำหล้าแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สัญญา คำหล้าแก้ว	
๕	นางวิภาวัลย์ อันสีแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	วิภาวัลย์ อันสีแก้ว	
๖	นางสมพิศ แก้วเกษเกี้ยว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สมพิศ แก้วเกษเกี้ยว	
๗	นายทองใบ อันไขหน้า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ทองใบ อันไขหน้า	
๘	นางสังเวียน รั้งไธสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สังเวียน รั้งไธสง	
๙	นายลำไพร หล้าบุญทัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ลำไพร หล้าบุญทัน	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญ จันทวงษา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	บุญ จันทวงษา	
๒	นายประทีป อันสีแก้ว	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ประทีป อันสีแก้ว	
๓	นายยงยุทธ โสมสองชั้น	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยงยุทธ โสมสองชั้น	
๔	นายยรรยงค์ ประวารณะ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยรรยงค์ ประวารณะ	
๕	ดร.พลภัทร ช่างสากล	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน ปลัด อบต.ดงเมือง	พลภัทร ช่างสากล	
๖	นางภคพรรณ พะโยโค	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ภคพรรณ พะโยโค	
๗	นายพุฒินันท์ สุวรรณวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	พุฒินันท์ สุวรรณวิจิตร	
๘	นางอุทุมพร น้อยบาตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อุทุมพร น้อยบาตร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม เมื่อถึงเวลา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด เลขานุการสภาฯ ๙ คน มาประชุมครบจำนวน ๙ คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ ดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นายสนอง ทองย่อม เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี

นายสนอง ทองย่อม ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาว่า สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ส่งให้ที่ประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้อ่านและพิจารณาตรวจดูรายละเอียด ในรายงานประชุม ถูกต้องตามที่ได้ประชุมมาหรือไม่ และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม -ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

นายสนอง ทองย่อม เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับรองรายงานการประชุม -สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โปรดยกมือขึ้นครับ

โดยมีมติรับรอง ๗ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายสนอง ทองย่อม ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

**นายสนอง ทองย้อม
ประธานสภาฯ**

๓.๑ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในระเบียบวาระนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งญัตติทางผู้บริหารได้เสนอเข้ามาผมได้ตรวจสอบและได้บรรจุในวาระ ในสมัยประชุมวันนี้จำนวน ๒ โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๘,๐๐๐ บาท เพื่อขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เพื่อพิจารณาต่อไป ก่อนที่ทางผู้บริหาร จะได้แถลงต่อที่ประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิกทราบและพิจารณาร่วมกันก็ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับ การจ่ายเงินสะสมเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและเข้าใจ ขอเชิญครับ

**ดร.พลภัทร ช่างสากล
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนปลัดตอบ.**

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ทุกท่านครับ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสม ซึ่งทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้ามาทั้งหมด จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๘,๐๐๐ บาท ซึ่งตามระเบียบการจ่ายเงินสะสมที่เราใช้ปัจจุบัน คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท รายละเอียดดังนี้

๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ซึ่งตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน

๓,๙๕๖,๗๒๒.๐๕ บาท

สำรองตามระเบียบฯ

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน จำนวน ๒,๖๒๕,๑๖๕ บาท

๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๔,๙๔๔,๐๐๐ บาท

๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ จำนวน ๗,๕๖๙,๑๖๕ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๘๓๐,๑๒๙.๖๓ บาท ซึ่งยอดเงินทั้งหมดที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายครับ

**นายสนอง ทองย้อม
ประธานสภาฯ**

- ที่จบลงไปแล้วนั้น เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดยอดเงินสะสม ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงเมือง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

- ลำดับต่อไปเป็นการเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๗

-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้เสนอญัตติหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

**นายบุญ จันทวงษา
นายก อบต.ดงเมือง**

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
หมวด ๘ ข้อ ๙๗ ว่าด้วยเงินสะสม

เหตุผล

เนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และประชาชนทั่วไปที่
สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนจากถนนที่ใช้สัญจร โดยเฉพาะในฤดูฝน ถนนเพื่อ
การเกษตรชำรุดทรุดโทรมเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในความเดือดร้อนของราษฎรใน
พื้นที่ และได้ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลดงเมือง
ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจริง จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๖๘๘,๐๐๐
บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ สายทางแยกจาก
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๙ (ข้างร้านดงเมืองวัสดุ) ไปลำห้วยเสียว งบประมาณ
๔๘๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจร

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำหนด)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ ๖ สายทางช่วงนาย ก้อม สีสอง ถึงนา นายสมร จันวงษา งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำหนด)

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ด้วยคณะนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง มียอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๙๒๒,๒๙๓.๒๕ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน ๖๘๘,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือเงินสะสม ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๒๓๔,๒๙๓.๒๕ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ ว่าด้วยเงินสะสม ซึ่งการจ่ายเงินสะสมเพื่อใช้จ่ายในประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมได้

นายสนอง ทองย้อม
ประธานสภาฯ

-ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการเสนอญัตติแห่งหลักการและเหตุผลของ ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายครับ

ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มีการอภิปราย

นายสนอง ทองย้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมว่าสมควรให้ความเห็นชอบ
อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ เป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๖๘๘,๐๐๐ บาท ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสนอหรือไม่
สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ โดย	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

(นายสนอง ทองย้อม ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

